

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12-15 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ทีวีทุกช่อง สื่อออนไลน์ (12 ส.ค.59)</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ (12 ส.ค.59)</p> <p>เดลินิวส์ เดอะเนชั่น (13 ส.ค.59)</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>เหตุวินาศกรรมภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และระเบิดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและระนอง ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.- 12 ส.ค. 2559</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยถึงเหตุระเบิดที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ได้รับรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งได้เข้ารักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาต่างๆ รัฐบาลจะดูแลเช่นเดียวกับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ผู้อำนวยการพ.หัวหิน โทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นสามมีภรรยาเข้าไปรักษาตัวที่รพ.และสามมีเสียชีวิต</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (12 ส.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายเดชารัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สจจ.ตรัง เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด และได้พูดคุยทำความเข้าใจกับญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เบื้องต้นได้รายงานรัฐบาลแล้ว ซึ่งความช่วยเหลือขึ้นอยู่กับพิจารณาของรัฐบาล</p>
<p>บ้านเมือง,เดลินิวส์ , สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น ผู้จัดการออนไลน์ (13 ส.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. และคณะ ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับรพศ. 8 จังหวัด ที่เกิดเหตุความไม่สงบ ว่า เบื้องต้นมีตัวเลขผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา 35 ราย เสียชีวิต 4 ราย แบ่งเป็น จ.ตรัง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 7 ราย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 24 ราย จ.สุราษฎร์ธานี เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย จ.ภูเก็ต บาดเจ็บ 1 ราย ส่วน จ. นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และระนอง ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย ส่วนเรื่องคำรักษาพยาบาล รมว.สธ.กำชับให้ดูแลอย่างเต็มที่ รัฐบาลรับผิดชอบทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และเป็นไปตามสิทธิการรักษาที่มีอยู่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี</p>
<p>ไทยโพสต์ (13 ส.ค.59)</p>	<p>กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัวรัฐมนตรีเป็นศูนย์สั่งการและประสานข้อมูล โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่หมายเลข 02-590-1994 ตลอด 24 ชั่วโมง และสั่งการนพ.สจจ.ทุกจังหวัด ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้รพ.ในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และเลือด โดยในพื้นที่เกิดเหตุให้เตรียมการขั้นสูง หากมีผู้บาดเจ็บรุนแรงประสานส่งต่อได้ทันที ขณะเดียวกันให้เฝ้าระวังความปลอดภัยสถานบริการอย่างใกล้ชิด</p>
<p>มติชน(13 ส.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว สธ.ได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติ โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สรุปผลการดำเนินการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในรพ. 16 คน คนไทย 10 คน ต่างชาติ 6 คน แยกเป็น ประจวบคีรีขันธ์ 9 คน, เพชรบุรี 1 คน (ส่งต่อจากรพ.หัวหิน) และตรัง 6 คน ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด</p>
<p>เว็บไซต์สนุก (13 ส.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สรุปผลการดำเนินการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่ภาคใต้ พบผู้บาดเจ็บ 36 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้บาดเจ็บ 25 ราย เสียชีวิต 2 ราย จ.พังงา และ จ.กระบี่ ไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จ.ภูเก็ต บาดเจ็บ 1 ราย จ.ตรัง บาดเจ็บ 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.สุราษฎร์ธานี บาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย และ จ.นครศรีธรรมราช ไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (13 ส.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ตำรวจ-ทหารเข้าคุ้มกันกลางดึก หลังจากรพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ได้รับโทรศัพท์ลึกลับขู่จะระเบิด ตรวจสอบไม่พบสิ่งใด ๆ คาดแค่เกาะกระแสสร้างสถานการณ์</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (13 ส.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เผยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุระเบิด จ.ตรัง และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย และค่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ (14 ส.ค.59) มติชนออนไลน์ (14 ส.ค.59) ไทยโพสต์ (15ส.ค.59)</p>	<p>ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ โดยพนักงานคุ้มครองสิทธิและยุติธรรมจังหวัดจะเดินทางไปแจ้งสิทธิแก่ผู้บาดเจ็บ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ที่ตามมาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการทำงานได้ตามปกติ อัตราวันละไม่เกิน 500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรไม่เกิน 30,000 บาท และหากมีกรณีเสียชีวิตก็มีสิทธิได้ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ไม่เกิน 100,000 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุรักษ์ ออมเพชรสถาพร ผอ.สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กล่าวสรุปอาการผู้บาดเจ็บเหตุวินาศกรรม ในจังหวัดตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและระนอง ว่า ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บ 37 คน นอนรักษาตัว 23 คน เป็นคนไทย 15 คน ต่างชาติ 8 คน วันที่ 13 ส.ค. แพทย์ให้กลับบ้านได้ 14 คน ส่วนการดูแลด้านจิตใจ ประสานให้กรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยลงพื้นที่ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง โดยร่วมกับพื้นที่ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มญาติผู้เสียชีวิต 2.กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ 3.กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว และ 4.ผู้ประกอบการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เชิญชวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้เท่าทัน และเช็คความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนแชร์สู่โลกภายนอก เพื่อไม่ให้กลายเป็นผู้หวังดีที่ทำร้ายสังคมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในการรวมพลังความสามัคคี เพื่อก้าวผ่านความสูญเสียนี้ไปด้วยกัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยอาการผู้บาดเจ็บจากระเบิด-ไฟไหม้ภาคใต้ นอนรักษาในรพ. 22 ราย เป็นคนไทย 14 ราย ต่างชาติ 8 ราย กลับบ้าน 1 ราย ทุกรายอาการปลอดภัย แพทย์ดูแลใกล้ชิด ด้านบรรยากาศ 7 จว.ภาคใต้กลับสู่ภาวะปกติ</p> <p>-มีรายงาน ที่ จ.ภูเก็ตพบระเบิดหน้า รร.รอยัลพาราไดซ์ ร้านขายเสื้อผ้า ใกล้หาดป่าตอง แต่ระบบทำงานไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ไอทีเก็บกู้ได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย ส่วนที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของร้านขายผ้าตลาดฉัตรชัยพบวัตถุคล้ายระเบิดอยู่ในตะกร้าผ้า 2 ลูก เจ้าหน้าที่ไอทีเก็บกู้ได้เช่นเดียวกัน</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>คำตอบแทนเสียงภัยพื้นที่ภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นายริชกี สาร๊ะ เลขธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากการติดตามความคืบหน้าพบว่าเรื่องคำตอบแทนเสียงภัยพื้นที่ภาคใต้ ที่ขอให้ทุกวิชาชีพได้รับในอัตราเดียวกัน 3,000-5,000 บาทต่อเดือน ได้มีการตั้งคณะทำงานทบทวนแล้ว โดยจะประชุมนัดแรกวันที่ 15 ส.ค. ส่วนเรื่องความก้าวหน้าในสายงาน การเลื่อนขั้นต่าง ๆ จะมีการตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของแต่ละสายงานด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>ปฏิรูประบบสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข ที่จะเกิดขึ้นภายใน 18 เดือน และแนวทางปฏิรูปต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561-2565 โดยได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 3 ด้านคือ 1.ด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ โดยจะปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ ตั้งเป้า 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในสัดส่วนที่เหมาะสม มีหมอครอบครัว 1 ทีมต่อ 10,000 คน ดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>2.ด้านการคลังสุขภาพและประกันสุขภาพ ได้นำเสนอเป้าหมายของการปฏิรูปและการขับเคลื่อนที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความทันเวลา และมีคุณภาพ และ 3.ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ ได้มีการนำเสนอเรื่องการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ มีการกระจายเพียงพออย่างเป็นธรรม วางระบบข้อมูลกำลังคน การผลิตและพัฒนาคน ระบบการจ้างงาน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง พ.ร.บ. การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข พ.ศ..... ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ พ.ศ...</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>แผนสุขภาพ 10 ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่ประชุมกรม. มีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.... ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.นั้น</p> <p>นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขานุการ สช. เผยว่า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฉบับใหม่จะสะท้อนภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของระบบสุขภาพในอีก 10 ปี ข้างหน้า และกำหนดแนวทางในการรับมือหรือแก้ปัญหาภัยคุกคามสุขภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลกระทบจากความเป็นเมือง การเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ เนื้อหาหลักของธรรมนูญที่สำคัญ อาทิ การกำหนดให้สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม</p> <p>ขณะที่การบริการสาธารณสุข ต้องตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในการเข้าถึง คุณภาพ ความปลอดภัย ความสุข และความพึงพอใจของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ประชาชนจะมีหน่วยบริการประจำดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีระบบเชื่อมโยงการดูแล บริการรับและส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมถึงมีสาระรายละเอียดเพิ่มเติมจากธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2552 ได้แก่ สุขภาพจิต ที่ต้องการส่งเสริมความสามารถในการจัดการปัญหาในชีวิตและงานอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย กำหนดแนวทางรับมือปัญหาภัยคุกคามสุขภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น</p>
<p>มติชน(13 ส.ค.59)</p>	<p><b>คลินิกหมอครอบครัว</b></p> <p>-เสนอบทความ นโยบายคลินิกหมอครอบครัว ถูกจับตามองเป็นพิเศษว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ ได้แค่ไหน เนื่องจากมีการดำเนินการมาแล้วหลายสมัย แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นงานบริการร่วมกับงานสาธารณสุขมูลฐาน ที่ต้องอาศัยระบบพื้นที่เป็นหลัก เป็นการดำเนินงานเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข เน้นการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค รวมไปถึงการรักษาโรคทั่วไป ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ลดปัญหาคนไข้กระจุกตัวในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ไม่ต้องรอคิวนาน</p> <p>-นพ.ทวีเกียรติ บุญไพศาลเจริญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ที่ทำงานบริการปฐมภูมิมาก่อน เห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเปลี่ยน และนโยบายก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ รวมทั้งปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ประกอบกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องกระจายการบริการออกไป ซึ่งทีมหมอครอบครัวเป็นคำตอบ และเชื่อว่าจะทำได้สำเร็จ ส่วนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่จะมาอยู่ในทีมหมอครอบครัวนั้น ต้องดูว่าจะสนใจอย่างไรให้หันมาทำงานด้านนี้ แต่จุดสำคัญ คือ การสร้างคุณค่าให้แก่แพทย์สายนี้ หากทำได้ความนิยมก็จะเพิ่มขึ้นเอง</p>
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์ (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>ตรวจเยี่ยมการทำงาน อสค.กำแพงเพชร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการอาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค.กำแพงเพชร และมอบประกาศนียบัตร อสค. รุ่นแรก 116 คน</p> <p>ทั้งนี้ “อาสาสมัครประจำครอบครัว” หรือ อสค. เป็นโครงการขยายเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพต่อยอดจากชุมชน เข้าสู่ครัวเรือน ให้ความรู้และจัดการปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพคนในครอบครัวตนเองได้ ระยะแรกเน้นการอบรมสมาชิกในครอบครัวใน 3 กลุ่มหลัก คือ ครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยเพิ่มเติมความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมทั้งดูแลผู้ป่วยพิเศษ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การพลิกตะแคงตัวป้องกันแผลกดทับ การทำความสะอาดร่างกาย การทำแผล เป็นต้น</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>ตะก้านคอแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว จากคลิปคนไข้ตะก้านคอหอยพ.แม่ใจ จ.พะเยา ที่กระจายไปในสื่อออนไลน์ เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา</p> <p>นพ.ธงชัย เมืองคำ อายุ 30 ปี แพทย์รพ.แม่ใจ ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.จรูญ เมืองมูล รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.แม่ใจ ว่า นายสุรเกียรติ เพชรประดับ อายุ 66 ปี อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ใจ ได้เข้ามาตรวจรักษาด้วยอาการจุกเสียดหน้าอก ได้ให้นายสุรเกียรตินอนบนเตียงผู้ป่วย แล้วซักถามอาการโดยละเอียด พร้อมกดตรงใต้ลิ้นปี แต่นายสุรเกียรติไม่พอใจ ใช้เท้าขวาเตะที่ท้ายทอยด้านซ้ายของตน 1 ครั้ง ได้รับบาดเจ็บ มีรอย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โพสต์ทูเดย์ มติชน (15ส.ค.59)</p>	<p>ข่าววามที่คือ จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายสุรเกียรติมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว โดยเจ้าตัวอ้างว่ายังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและจะมาพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 17 ส.ค.นี้</p> <p>ด้านนายสุรเกียรติ รับว่า แพทย์สอบถามจุกจิก บอกเจ็บที่ลิ้นปี่กลับกอดที่ท้อง จึงบอกว่าไม่ต้องตรวจแล้ว แต่ถูกแพทย์ตรวจว่ากำลังวินิจฉัย เลยกเกิดการฉี่ขู่บ เจ้าหน้าทีและญาติมาห้ามไว้ก่อนนำตัวส่งรพ.พะเยา ซึ่งแพทย์ตรวจอย่างละเอียดและวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้เนื้อหัวใจขาดเลือด หากมาซักว่านี้อาจจะแย่ ต้องฉีดยาวันละ 1 เข็ม ติดต่อกัน 5 วัน ทำให้ไม่สามารถไปเจอจากกับพ.งชชัยที่รพ.แม่ใจได้ และแพทย์รพ.เซียงรายยังนัดไปทำบอลลุนหัวใจ วันที่ 18-19 ต.ค. นี้ เบื้องต้นได้หารือกับสภานายความ จ.พะเยา เรื่องคลิปวิดีโอที่มีการปล่อยออกไปแต่ภาพไม่มีเสียง ทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์ ขณะเดียวกัน ผอ.รพ.แม่ใจได้ติดต่อมาขอให้ไม่เอาเรื่องทางกฎหมาย แต่ตอนนี้ถูกคุ้มครองแจ้งความแล้ว จึงต้องปกป้องตัวเองและจะทำหนังสือร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.พะเยา ขอความเป็นธรรมกรณีแพทย์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะตรวจคนไข้ และมีการปล่อยคลิปการรักษาซึ่งเป็นข้อมูลทางราชการ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น</p> <p>ขณะที่ นพ.ขจร วินัยพานิช นพ.สสจ.พะเยา เปิดเผยว่า ได้รายงานเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทราบว่า แพทย์ที่ถูกทำร้ายร่างกายตอนนี้ได้รับแรงกดดันมากจนอยากจะลาออก เพราะต้องการให้เรื่องจบเร็ว ๆ เรื่องคดีก็ปล่อยให้ไปไปตามขั้นตอน ส่วนเรื่องพฤติกรรมของการให้บริการที่ไม่เหมาะสมนั้น คนไข้ควรรายงานหรือแจ้งข้อมูลมาถึงหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา เพื่อกำกับดูแลให้ดีขึ้น</p> <p>นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา กล่าวว่า ได้รับทราบข้อมูลและเห็นคลิปดังกล่าวแล้ว ตอนนีได้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ถูกทำร้าย แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจากคู่กรณี ส่วนเรื่องคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาต้องดูว่าจะเข้าข่ายกฎหมายในส่วไหน แต่จะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและใกล้เคียง พร้อมทั้งให้ทีมกฎหมายลงไปดูแล นพ.งชชัย เมืองคำ แพทย์รพ.แม่ใจ จ.พะเยา กรณีต้องการความช่วยเหลือหรือต้องดำเนินคดีทั้งนี้ จากการพูดคุยกับนพ.งชชัย ระบุว่ารู้สึกเสียใจ เพราะมีเจตนาดีในการวินิจฉัยผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาหรือส่งต่อ แต่กลับทำให้คนไข้ไม่พอใจ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่ใช้ความรุนแรง และต้องชื่นชมหมอที่มีจรรยาบรรณในการดูแลคนไข้</p> <p>-เว็บไซต์แพทยสภา ได้เผยแพร่แถลงการณ์ กรณีคนไข้ตะแพทย์ขณะทำการรักษาที่รพ.แม่ใจ จ.พะเยา ระบุว่า เป็นการคุกคามและดูหมิ่นเกียรติแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง แพทยสภาพร้อมให้การสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและปราศจากการคุกคาม หรือความรุนแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ทุกรูปแบบ และขอชื่นชมและให้กำลังใจแพทย์ในความอดทนอดกลั้นมิได้ตอบโต้ต่อพฤติกรรมอันก้าวร้าวดังกล่าว</p> <p>-พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า นพ.งชชัยเป็นแพทย์ดีเด่น รพ.แม่ใจประจำปีนี้ ทั้งนี้ นพ.งชชัยปฏิบัติหน้าที่ที่ รพ.ดังกล่าวเป็นการใช้ทุนจนครบ 3 ปี แต่ยังไม่ขอย้ายมาเป็นปีที่ 6 ไม่ขอย้ายตนเองออกจากชนบท ทั้งที่สามารถขอย้ายได้ในปีที่ 3 อีกทั้งยังทุ่มเททำงานในชนบท และในปี 2560 ยังได้ทุนเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เพื่อกลับมาดูแลคนไข้เด็กในชุมชนแม่ใจด้วย</p> <p>-ขณะที่นางปริยฉัตร ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ไม่สนับสนุนความรุนแรงและขอแยกเรื่องนี้เป็น 3 ส่วน คือ 1. คนไข้ตะหมอผู้ให้การรักษา ถือว่าไม่ถูกต้อง 2. หมอใช้คำพูดไม่เหมาะสมหรือใช้อารมณ์กับคนไข้ เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่จะว่ากล่าวตักเตือน 3. เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเกือบกดของสังคมที่มีรากเหง้ามาจากปัญหาในวงการสาธารณสุข ทั้งเรื่องหมอน้อย คนไข้เยอะ ความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้ รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย ด้วยการเร่งผ่านร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ที่ขณะนี้มีรมว.สธ.ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว</p> <p>-ด้านนายสุรเกียรติ ชี้แจงว่า นพ.งชชัย ได้ทำการตรวจอาการด้วยกิริยาท่าทางก้าวร้าว เหยียดหยามดูถูก จึงเกิดอาการไม่พอใจและตะก้านคอหมอ หลังจากนั้นญาติได้พามารักษาที่รพ.พะเยา แพทย์ระบุว่า เป็นโรคหัวใจ และจะส่งตัวไปรักษาที่รพ.เซียงรายประชานุเคราะห์ จึงต้องขอให้คนในโลกโซเชียลมีเดียให้ความเป็นธรรมด้วย เพราะคลิปที่เผยแพร่มีแต่ภาพ ไม่มีเสียง ผิดกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น หากตกลงกันไม่ได้ จะดำเนินการตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และจำทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ผวจ.พะเยาด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา(15ส.ค.59)</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ (15ส.ค.59)</p>	<p><b>ความตกลงหุ้นส่วน TPP</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) สช. และแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศกับสุขภาพ พร้อมด้วย สธ. สปสช. และ สสส. จัดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ"</p> <p>-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในกรณีที่ไทยเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก TPP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง เชื่อว่าข้อมูลครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยในการพิจารณาผลกระทบต่อไป</p> <p>-นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการ UNCTAD และรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเร่งศึกษาผลได้-เสียอย่างรอบด้าน หลังพบไทยมีข้อตกลงทวิภาคีแล้วถึง 9 จาก 12 กลุ่มประเทศก่อตั้ง พร้อมเสนอให้ผลักดันกรอบ AEC และ RCEP ให้แข็งแกร่งก่อน</p> <p>-ด้าน นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษา คจ.คส. กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ควรต่อรองบนพื้นฐานของความกลัวว่าจะสูญเสียศักยภาพการลงทุนหรือเศรษฐกิจตกต่ำถ้าไม่เข้าร่วม TPP เพราะการได้รับประโยชน์ยังไม่ชัดเจน และการเข้า TPP อาจส่งผลกระทบต่อการผูกขาดสิทธิบัตร ส่งผลให้ราคายาแพงขึ้นและการเข้าถึงยาของคนไทยยากขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ (12 ส.ค.59)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ (13 ส.ค.59)</p>	<p><b>พ.ร.บ.คุ้มครองโฆษณานมผง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ กำลังผลักดันร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ... เพื่อควบคุมผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าย ทำการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างเหมาะสม ไม่มีกำไรโฆษณา ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เมื่อร่างผ่านผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 3 แสนบาท ส่วนบุคลากรทางการแพทย์จะมีโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.บีเอ็นเอช เผยว่า ขณะนี้สธ.กำลังผลักดันร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ทำให้บริษัทนมผงเร่งใหม่โฆษณาและการตลาด เช่น จ้างดาราลงภาพลูกคู่กับหนังสือที่ดูรู้ว่าเป็นนมผงแบรนด์ไหน และติดแฮชแท็ก #ใกล้นมแม่ ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่านมผงนั้นดี แต่สังคมออนไลน์ไทยรู้เท่าทันและออกมาตำหนิ ทำให้แคมเปญถูกยกเลิกไป</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</b></p> <p>-เสนอบทความ ยูนิเซฟทำให้ลอง นมแม่ มีดีกว่าอิมและโตแค่ 6 เดือน โดย นพ.ธนกร ศรีบุญญานันท์ ผอ.รพ.วิหารแดง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสายใยระดับทอง กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟได้แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนหลังคลอด และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร่วมกับอาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปีหรือมากกว่านั้น โดยงานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แลนเซต พบว่า การกินนมแม่ที่นานขึ้น ช่วยเพิ่มระดับไอคิวได้ถึง 3-4 จุด และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โรคติดเชื้อมากมาย และลดอัตราการตายของทารก แต่ในประเทศไทย มีเด็กเพียงร้อยละ 18 ที่ได้กินนมแม่จนอายุสองขวบ ซึ่งแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยเรื่องการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ ตั้งแต่พ.ศ.2554 และปรับปรุงเรื่อยมาจนถึง "หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2551" แต่ยังไม่มีการทำหลักเกณฑ์เป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้อย่างจริงจัง</p> <p>พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เรียกร้องให้คนไทยร่วมกันผลักดันร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก เพราะบริษัทที่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างไม่เหมาะสม เชื่อว่ากฎหมายจะช่วยควบคุมการโฆษณาได้</p> <p>ด้าน นายโรมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย กล่าวว่า สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ รวมถึงแพทย์พยาบาล และรัฐบาล ล้วนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ นอกจากนี้ เรายังต้องมีนโยบายที่จะเอื้อให้แม่ที่ต้องไปทำงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดมุมนมแม่ในที่ทำงาน การมีเวลาพักให้แม่ปั๊มนม ตลอดจนการมีตู้เย็นเก็บน้ำนมในที่ทำงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ศูนย์ข่าวแชนนัล (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>ไขหวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะไม่พบโรคไขหวัดนกมานานกว่า 5 ปี แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคอาจกลับมาระบาดได้อีก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน และมีรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) พบการระบาดของโรคในพื้นที่เพื่อนบ้าน จึงกำชับให้สสจ. โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง 6 มาตรการ อาทิ ฝึกระวังผู้ป่วย 4 กลุ่ม ให้มีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ส่วนการดูแลรักษาพยาบาล ให้ใช้แนวทางเดียวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ ให้คำแนะนำเรื่องการรักษาสุขภาพ เตรียมพร้อมยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ไปจนถึงการตรวจคัดกรอง ณ จุดผ่านแดน โดยยึดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก</p> <p>นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก ได้รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไขหวัดนก สายพันธุ์ A (H5N1) ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคไขหวัดนกแล้ว 851 ราย เสียชีวิต 450 ราย ใน 16 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา แคนาดา จีน จิบูตี อียิปต์ อินโดนีเซีย อิรัก ลาว พม่า ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>5A 5R ช่วยเลิกบุหรี่</b></p> <p>-เสนอบทความ <b>ปลูกพลัง 5A 5R สังคมไทยปลอดบุหรี่</b> ว่า นพ.สุเทพ เพชรหมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "นโยบายควบคุมยาสูบ กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)" จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สสส. และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ว่า 20 ปีที่ผ่านมา อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงจากปี 2534 และมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 12.26 ล้านคน แต่ในปี 2558 ลดลงเหลือ 10.9 ล้านคน</p> <p>ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไทยติดบุหรี่มากถึงเกือบ 2 ล้านคน และในเด็กไทย 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คนจะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต สสส.จึงกำหนดทิศทางการดำเนินงานช่วงปี 2558-2560 เป้าหมายคือ ลดปริมาณผู้สูบบุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยจากการถอดบทเรียนประสบการณ์การช่วยเลิกบุหรี่ ของรพ.สธ.ศรีถ้อย อ.แม่สลาย จ.เชียงราย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ผ่านกระบวนการ 5A 5R คือ Ask การสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ Advise การให้คำแนะนำถึงอันตราย ความเสี่ยง วิธีลด เลิกบุหรี่ Assess การประเมินอาการและวิธีการบำบัดรักษาเฉพาะราย Assist การช่วยเหลือสร้างแรงจูงใจในการบำบัดรักษา และ Arrange follow up การติดตามผล ทั้งระหว่างการรักษาและหลังการรักษา</p> <p>ส่วน 5 R ได้แก่ Relevance สร้างกิจกรรมจูงใจเลิกบุหรี่ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้สูบบุหรี่ Risks ให้ข้อมูลความเสี่ยงกับผู้สูบบุหรี่และครอบครัว Rewards บอกข้อดีที่จะได้รับจากการหยุดสูบบุหรี่ Road blocks ค้นหาอุปสรรค ปัญหา และให้คำแนะนำ วิธีการ ช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกอย่างถาวร และ Repetition ปฏิบัติซ้ำๆ หรือนัดซ้ำให้มาบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามกระตุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 6 เดือน และ 1</p>
<p>บ้านเมือง ไทยโพสต์ (15ส.ค.59)</p>	<p><b>สารเมทาโดนบำบัดผู้ติดยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมการบำบัดยาเสพติดด้วยสารเมทาโดนระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสจากการเสพยาที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ได้แก่ เอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น ซึ่งบอร์ด สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การบำบัดยาเมทาโดนระยะยาวในผู้ป่วยนอก สำหรับผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่นที่สมัครใจ ตั้งแต่ปี 2551 จากข้อมูลการเบิกชดเชยการจ่ายยาเมทาโดนตั้งแต่ปี 2556-2558 มีผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มฝิ่นที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยใช้ยาเมทาโดนทดแทนสะสม 7,428 คน เฉลี่ยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 2,400 คน คิดเป็นมูลค่าการชดเชยค่ายาเมทาโดนสะสม 43,778,823 บาท หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 14 ล้านบาท</p>
<p>มติชน คมชัดลึก (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>ร้านฟอกสีฟันเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีทันตแพทยสภาประสานกรม สบส.ตรวจสอบร้านฟอกสีฟัน บริเวณสยามสแควร์ ซอย 5 ซึ่งมีดาราคือเจ้าของ และพบว่าแม้คลินิกจะขออนุญาตถูกต้อง แต่ผู้ให้บริการอาจไม่ใช่ทันตแพทย์นั้น</p> <p>ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าวว่า นายชัช ชลชัย ปุณยาฤทธิ์ ดารานักแสดงและหุ้นส่วนร้านฟอกสีฟันที่ถูกรับตรวจสอบ ได้เข้ามาหารือและยอมรับว่า ไม่ทราบเรื่องข้อกฎหมาย เนื่องจากเข้าใจว่าสามารถทำได้เหมือนในต่างประเทศ จึงไปซื้อน้ำยาฟอกสีฟันมาและมาตกแต่งร้านเพื่อให้บริการดังกล่าว และขณะนี้ได้ปิดร้านเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ส่วนที่มีความผิดในแง่พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 หรือไม่นั้น อยู่ที่สบส.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จะดำเนินการต่อไป</p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี สบส. กล่าวว่า ได้ทำหนังสือเรียกเจ้าของคลินิกฟันที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกฟอกสีฟัน หากพบไม่เกี่ยวข้องกัน แสดงว่าคลินิกฟอกสีฟันเป็นคลินิกที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษ 2 กระทง ได้แก่ ทำฟันโดยไม่ใช้ทันตแพทย์ ไม่มีใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเปิดร้านทำฟันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ประเด็นที่จะเอาผิดเพิ่มเติมคือการโฆษณา จากการตรวจสอบทางสื่อออนไลน์ พบว่ามีการโฆษณาต้องห้ามหลายประเด็น ทั้งโอ้อวดสรรพคุณว่าเหนือกว่าคลินิกทันตกรรมอื่น หรือการโฆษณาบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด มีโทษตามกฎหมายคือปรับผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ ไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท</p>
<p>มติชน (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>จับสปาพริตตี้</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่ามอบหมายให้ นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ บุกจับร้านร้านเดอะเกรท สปา ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. ซึ่งเป็นสปาพริตตี้ให้บริการเฉพาะสุขภาพบุรุษ เปิดดำเนินการมา 6 เดือน ไม่มีใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจาก สบส. รวมทั้งผู้ให้บริการทุกคนไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพแต่อย่างใด จึงเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 จึงได้แจ้งให้เจ้าของกิจการ นำป้ายชื่อร้านออกและสั่งปิดกิจการทันที</p> <p>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จะมีผลบังคับในวันที่ 27 กันยายน 2559 นี้ ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม จะต้องปฏิบัติตามครบ 5 ด้าน ประกอบด้วย สถานที่ ผู้ประกอบการ/ผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการ การบริการ และความปลอดภัย โดยสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทั้งผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป หากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ยื่นขออนุญาตประกอบการให้ถูกต้อง จะมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือหากประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประกอบกิจการไม่ตรงประเภทกับที่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท และหากปล่อยให้มีการดื่มสุราหรือค้าประเวณีในสถานประกอบการฯ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ในส่วนของผู้ดำเนินการหากไม่มีใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท</p>
<p>มติชน คมชัดลึก สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>กรมวิทย์เตือนอันตรายยา “จีเอชบี”</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ยาจีเอชบี (Gamma-hydroxybutyrate) ถูกเพิกถอนทะเบียนยาไปตั้งแต่ปี 33 เพราะถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด แต่ปัจจุบันยังพบใช้ในสถานบันเทิงแทนยาอี เนื่องจากมีฤทธิ์ใกล้เคียงกัน มีทั้งเป็นผง เม็ด ในรูปแบบยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนใหญ่เป็นของเหลว ใส ไม่มีสี-กลิ่น ทำให้เคลิบเคลิ้ม นอนหลับ ออกฤทธิ์ใน 5-20 นาที และนาน 1.5-3 ชั่วโมง หากใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดอื่นๆ จะทำให้ฤทธิ์ยาเพิ่มขึ้น ทำให้ชัก กัดกราดหายใจหมดสติและอาจเสียชีวิตได้ ในต่างประเทศพบการเสียชีวิตจากการใช้จีเอชบีค่อนข้างสูง รวมถึงพบการใช้สารที่มีสูตรใกล้เคียงจีเอชบี ได้แก่ จีบีแอล และ 1,4-บิวเทนไดออล ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นจีเอชบีและเสพติดได้</p> <p>ในปีงบประมาณ 58 ได้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของเหลวใส ไม่มีสี เพื่อดำเนินคดี 7 ตัวอย่าง ผลไม่พบจีเอชบี แต่พบจีบีแอล 1 ตัวอย่าง และ 1,4-บิวเทนไดออล 6 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ไม่มีการควบคุม เป็นยาเสพติดตามอนุสัญญาสหประชาชาติและการควบคุมทางกฎหมายจะแตกต่างกันในหลายประเทศ เพื่อความปลอดภัย หญิงสาวไม่ควรเที่ยวสถานบันเทิงคนเดียว ควรมีเพื่อนที่ไว้ใจไปด้วยระมัดระวังในการดื่มเครื่องดื่ม โดยเฉพาะจากคนแปลกหน้า</p>
<p>สยามรัฐ (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ WHO</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “WHO Workshop on Implementation of Recommendation to Assure the Quality, Safety and</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>Efficacy of Recombinant Human Papillomavirus Virus-Like Particle Vaccines ครั้งที่ 1” เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐ รวมถึงผู้ผลิตวัคซีนของแต่ละประเทศมีความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก ในการควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีน HPV โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐ ผู้ผลิตวัคซีนของแต่ละประเทศ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ผู้แทนจากประเทศบังกลาเทศ เบลเยียม ภูฏาน อังกฤษ อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย จีน เนปาล ศรีลังกา เวียดนาม และไทย รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก และภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเฉียง</p>
<p>แนวหน้า (15 ส.ค.59)</p>	<p><b>สธ.-จุฬาฯ จัดโครงการวัดความดันโลหิตที่บ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ในปี 2559 สธ. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยสร้างทีมงานวัดความดันโลหิตที่บ้าน และสร้างห้องสอนแสดงเบาหวาน ประจำโรงพยาบาล 84 แห่งทั่วประเทศ จัดคอนเสิร์ตการกุศล ระดมทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน จัดอบรมแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คนจากโรงพยาบาลทั้ง 77 จังหวัด และให้โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้ผู้ป่วยไปวัดเองที่บ้าน 7 วันก่อนมาพบแพทย์</p>
<p>ไทยรัฐ(15ส.ค.59)</p>	<p><b>เทศกาลสารทจีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เตือนให้สารทจีนเลือกอาหารถูกสุขลักษณะ หลังจากพบข้อมูลผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ 77,000 คน ท้องเสีย 768,250 คน เสียชีวิต 3 คน</p>
<p>บ้านเมือง(13 ส.ค.59)</p>	<p><b>ผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอบทความว่า กระทรวงสาธารณสุขเดินทางดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมสนับสนุนกรมการแพทย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความสำเร็จ เน้นให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายในระยะ 10 ปี</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>เด็กไทยขาดวิตามินซี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เด็กที่กินอาหารยาก ไม่กินผักผลไม้ กินแต่นมกล่องเป็นประจำ อาจทำให้เกิดภาวะขาดวิตามินซี ส่งผลต่อพัฒนาการ ตัวซีด บวมจุก เลือดออกง่าย เลือดออกตามไรฟัน ไม่ค่อยมีแรง อาจหงุดหงิดง่าย ดังนั้นต้องฝึกให้เด็กกินอาหารที่หลากหลายมีประโยชน์เหมาะสมตามวัยและครบทั้ง 5 หมู่ แต่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักคิดว่านมเป็นตัวแทนอาหารอื่น ๆ กินนมมากช่วยให้รูปร่างสูงใหญ่ จนลืมนึกถึงอาหารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ ส่งผลให้เด็กได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ขาดภูมิคุ้มกันและทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา</p> <p>ด้าน นพ.สมจิตร์ ศรีอุดมขจร แพทย์ประจำศูนย์คลินิกสมองและระบบประสาท สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า พบเด็กเข้ารับการรักษาโรคขาดวิตามินซีเพิ่มขึ้น โดยมักมีประวัติกินนมวัวและกินนมถั่วเหลืองชนิดกล่องเป็นประจำ โดยไม่ทานอาหารอื่นร่วมด้วย ซึ่งในนมกล่องมีปริมาณวิตามินซีน้อยมากเพียง 1.5 มิลลิกรัมต่อ 100 ซีซี แต่ถ้ากินนมแม่จะมีวิตามินซีสูงถึง 4 มิลลิกรัมต่อ 100 ซีซี หากไม่กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ เด็กก็จะมีโอกาสขาดวิตามินซีเพิ่มอีก ดังนั้นแม่ที่ให้นมลูกควรทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น มะเขือเทศ สับปะรด มะม่วง มะละกอ เพื่อให้ลูกได้รับปริมาณวิตามินซีที่เหมาะสม โดยในระยะ 6 เดือนแรก ทารกควรได้รับนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ต้องกินน้ำหรืออาหารอื่น หลังอายุ 6 เดือนไปแล้วต้องเริ่มฝึกให้กินอาหารอื่นให้ครบ 5 หมู่ตามวัยควบคู่กับนมแม่ หากเด็กเป็นโรคขาดวิตามินซีควรได้รับวิตามินซี วันละ 300 มิลลิกรัม อาการจะดีขึ้นในเวลา 1-2 อาทิตย์ และกินวิตามินเสริมอีก 2-3 เดือน</p>
<p>ไทยรัฐ (15 ส.ค.59)</p>	<p><b>WHO ท่างสถานการณ์ความรุนแรง</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การใช้ความรุนแรงทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่ง WHO ได้ประกาศให้สถานการณ์ความรุนแรง เป็นสถานการณ์ที่ทุกประเทศจะต้องช่วยกันดูแล และยังได้ศึกษาเรื่องการใช้ความรุนแรงในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันดำเนินการภายใต้แผนและแนวทางการแก้ไขความรุนแรง โดยในส่วนของไทยจะมุ่งเน้น 1.ระบบสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นตัวหลักที่จะช่วยป้องกันแก้ไข บำบัด และเยียวยา เบื้องต้นจะใช้ อสม. ช่วยดูแล เพราะรู้จักคนในชุมชนดี และ 2.มีการจัดทำข้อมูล</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความรุนแรง โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลกัน สำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว มาจากการเติบโตโดยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ รวมถึงไม่มีการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ร่วมกัน พ่อแม่มีการใช้ความรุนแรงกับลูก ใช้ถ้อยคำที่ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ ใช้คำพูดเหมือนไม่ใช่ลูก ทำให้ลูกเกิดความกดดัน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (13 ส.ค.59)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>เกมโปเกมอนโก</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต เตือนการเล่นเกมโปเกมอนโกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า การเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายเป็นสิ่งที่ดี แต่หากเล่นมากเกินไปอาจทำให้เสียการเรียนและเสียงานได้ ควรเล่นอย่างมี "สติ" โดยใช้เวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง/วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน อาจใช้ Pokemon Go เพื่อดึงดูดให้ตนเองออกไปเดินออกกำลังกายในช่วงเย็น จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานซึ่งอยากเล่นเกมนี้ ควรทำความเข้าใจ แนะนำวิธีการเล่นที่ถูกต้อง จัดเวลาให้เหมาะสม และควบคุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 แสดงความเป็นห่วงผลกระทบจากการเล่นเกม "Pokemon Go" นานๆ อาทิ ปวดตา ปวดกระบอกตา ตาพร่ามัว เสี่ยงต่อการเป็นต่อกระจก ปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดบ่าและหลัง ที่สำคัญช่วงนี้มีมาตรการในโรงเรียนห้ามเล่น "Pokemon Go" ทำให้นักเรียนต้องมาใช้เวลาเล่นตอนกลาง ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ กระทบต่อการเรียนได้</p>
<p>เดลินิวส์ (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>ติดตั้งเครื่อง AED</b></p> <p>-เสนอข่าว สพล.จัดงานแถลงข่าวพิธีมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน 20 เครื่อง โดยบริษัท แอลโคเทค จำกัด ซึ่งได้นำเครื่องไปติดตั้งไว้ที่รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเตาปูน สถานีขนส่งหมอชิต สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง และสนามศุภชลาศัย และในอนาคตจะไปติดตั้งเพิ่มยังสถานที่สำคัญอื่น ๆ ทั่วประเทศ อาทิ กรมบัญชีกลาง สวนสัตว์ เรือหลวงจักรีนฤเบศร สนามกีฬาสุระปะเตมีย์ สนามบินสุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งสายใต้ ทั้งนี้เครื่อง AED จะใช้ประกอบกับการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น หากใช้เครื่องภายในระยะเวลา 4 นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ ซึ่งประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คนในแต่ละปี เฉลี่ย 6 คนต่อ 1 ชั่วโมง</p>
<p>เว็บไซต์กระปุก (15 ส.ค.59)</p>	<p><b>วิตามินแบบสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าวิตามินแบบสูบ ระบุว่า การกินวิตามินรวมแบบเม็ดจะให้ผลที่ดีกว่า เนื่องจากการใช้วิตามินแบบสูบ จะทำให้ผู้ใช้ได้รับวิตามินในปริมาณน้อยมาก และการสูดหายใจเข้าไปเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยได้ผลในการนำวิตามินเข้าสู่ร่างกายอีกด้วย เหมาะกับพวกเขาที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย และที่สำคัญคือ เป็นสินค้าที่แอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ</p>
<p>มติชน (13 ส.ค.59)</p> <p>ไทยรัฐ ข่าวสด (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>แมงกะพรุนหาดบางแสน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างทยอยเข้ารับการรักษาเหลือ เพราะถูกพิษแมงกะพรุนที่ลอยขึ้นมาบริเวณชายหาดบางแสนจำนวนมาก จึงระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรงค์มีมติรื้อช่วยเหลือเบื้องต้น โดยใช้ผ้าคลุมชายหาดบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุน หากรายใดอาการรุนแรงจะนำส่งรพ.มหาวิทยาลัยบูรพา เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาขอความช่วยเหลือกว่า 200 คน</p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี พร้อมด้วย นางสมฤดี สุขอุดม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.เมืองชลบุรี และนายกิตติพงษ์ ไตรบุญ รองประธานชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว ลงตรวจพื้นที่ชายหาดบางแสน หลังจากเมื่อวันที่ 12 ส.ค.มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำที่ชายหาดบางแสนแล้วถูกพิษแมงกะพรุนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบพบเป็นแมงกะพรุนหนึ่ง หรือแมงกะพรุนส้มโอ ซึ่งมีพิษไม่มาก ทำให้เกิดอาการแสบร้อนเป็นผื่นแดง บางรายแพ้มากอาจมีอาการเวียนศีรษะ หายใจไม่สะดวก ได้ตัดป้ายห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำชายหาดบางแสนแล้ว และจะติดตั้งน้ำส้มสายชูเอาไว้ตามแนวชายหาด เพื่อปฐมพยาบาลก่อนพบแพทย์</p>
<p>มติชน (15 ส.ค.59)</p>	<p><b>สุราษฎร์ฯ เตือนระวังแมงกะพรุนกล่อง</b></p> <p>-เสนอข่าว ชายหาดละไม จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงวันที่ 1-12 สิงหาคม มีนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำได้รับบาดเจ็บจากพิษของแมงกะพรุนกล่อง 10 กว่าราย ขณะที่ริมชายหาดมีการปักป้ายเตือนและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนพิษแมงกะพรุน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (12 ส.ค.59)</p>	<p><b>มอบเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 3.5 แสนให้น้องพลอย</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.มหาสารคามจัดพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่ ด.ญ.กัญญาภักดิ์ สุทธหลวง หรือน้องพลอย อายุ 11 ขวบ ซึ่งป่วยด้วยโรคกิลแลง-บาร์เร โดยทีมแพทย์พยาบาลจากรพ.ขอนแก่น และผู้จัดโครงการ "วังต่อลมหายใจให้น้อง" นำทีมโดย นพ.สุรัชย์ สราญฤทธิชัย ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้นำเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 350,000 บาท นำมามอบให้น้องพลอย โดยมี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.มหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ</p> <p>นายอัครา สุทธหลวง บิดาของน้องพลอย กล่าวว่า น้องพลอยเริ่มมีไข้สูง กล้ามเนื้ออ่อนแรง เมื่ออายุ 10 ขวบ เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จากนั้นถูกส่งต่อมารับการรักษาที่รพ.มหาสารคาม โดยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา เนื่องจากกล้ามเนื้อหายใจเป็นอัมพาต และส่งไปรับการรักษาที่รพ.ขอนแก่นประมาณ 45 วัน ก่อนส่งกลับมารักษาต่อในรพ.มหาสารคาม โดยหายใจผ่านท่อหลอดลมคอ และเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา</p> <p>ล่าสุด รพ.ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเด็ก ทำให้น้องพลอยได้รับ Home ventilator กลับไปใช้ที่บ้าน</p>
<p>เดลินิวส์ (14 ส.ค.59)</p>	<p><b>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมกรม.เมื่อวันที่ 9 ส.ค. เห็นชอบการจัดตั้งทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หรือ กบช. ซึ่งเป็นการออกกฎหมายเพื่อบังคับให้นายจ้างต้องจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้าง เพื่อให้มีเงินออมเพิ่มเติมไว้ใช้ในวัยเกษียณ ครอบคลุมทั้งลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 11.37 ล้านคน โดยจะเริ่มให้ลูกจ้างและนายจ้างจ่ายสมทบฝ่ายละ 3% ทั้งนี้จะกำหนดการสมทบสูงสุดที่เป็นไปในลักษณะใกล้เคียงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคสมัครใจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน</p>
<p>เดลินิวส์ (15 ส.ค.59)</p>	<p><b>ประโยชน์มันเทศสายพันธุ์ไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในประเทศไทยมีมันเทศมากกว่า 500 ชนิด โดยมันเทศเนื้อสีม่วงและสีเหลืองมีส่วนช่วยในการชะลอความแก่ และยังช่วยในการยับยั้งโรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ ความดันโลหิตสูง ต้านการอักเสบและโรคอ้วน</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า (15 ส.ค.59)</p>	<p><b>นำตรวจจับร้านนวดแผนชวยบริการทางเพศ</b></p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 10 ส.ค. เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานให้บริการนวดแผนไทยหลังทราบว่ามีกรลักลอบค้าประเวณี สามารถจับกุมได้ 2 คน ให้การว่าทางร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เป็นความยินยอมของผู้ต้องหาเอง ผลการตรวจสอบพบว่า ร้านมีใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่ได้กำหนดเครื่องแบบสำหรับพนักงาน และมีการรับพนักงานนวดซึ่งไม่ผ่านการอบรมมาตรฐาน ถือว่าไม่ดำเนินการตามมาตรฐานของสถานประกอบการประเภทนวดเพื่อสุขภาพ</p>
<p>ไทยโพสต์ (15 ส.ค.59)</p>	<p><b>สมุนไพรในตำรับยานวด</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้เข้ายาตำรับนวด เพื่อลดอาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบและปวดบวม ได้แก่ หญ้าตีนนกและหญ้าตีนกา ช่วยแก้ฟกบวม ผักเสี้ยนผี แก้ปวดเมื่อย ลดการปวดบวมเนื่องจากลม ส่วนตัวยาสมุนไพรอื่นๆ ที่มีสรรพคุณแก้ปวด ลดการอักเสบได้ดี ได้แก่ ดอกตัง ขมิ้นชันและขมิ้นอ้อย หรือพืชม้าขี้พวกเถา เช่น เถาเอ็นอ่อน ช่วยให้เส้นหย่อน เพชรสังฆาต มีสรรพคุณประสานกระดูก ส่วนใบคูน หรือราชพฤกษ์ ช่วยลดอาการปวดตามข้อ ตามเส้น แก้มตามข้อ แก้อัมพาตอัมพฤกษ์กล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าที่ทำให้หลับตาไม่ได้ โดยใช้ใบสดมาพอกตามเส้นที่ใบหน้าแก้ไขอาการ</p>
<p>มติชน (16 ส.ค.59)</p>	<p><b>ผัก5ชนิดห้ามกินดิบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ชนิพรรณ บุตริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนกินผักดิบ 5 ชนิด 1. กะหล่ำปลี 2. ถั่วงอก 3. ถั่วงอก 4. ถั่วงอก 5. ถั่วงอก ต้องระวัง กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยง ย้ำบริโภคได้แต่ต้องล้างให้สะอาด ทำให้สุกในบางชนิด โดยเฉพาะกะหล่ำปลี ผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เสี่ยง ทำร่างกายทรุดได้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขหมู่เกาะเคย์แมน ของอังกฤษ แฉลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มอีก 2 คน ทำให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(13 ส.ค.59)</p> <p>ข่าวสด มติชน ศูนย์ข่าวแปซิฟิก กรมประชาสัมพันธ์ ASTVผู้จัดการออนไลน์</p> <p>(14 ส.ค.59)</p> <p>มติชน</p> <p>(14 ส.ค.59)</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>(15 ส.ค.59)</p>	<p>จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 8 คน โดยหญิงคนหนึ่งได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ขณะที่พบผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อนี้เป็นรายแรกบนเกาะดังกล่าว ส่วนผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ 6 คนได้เดินทางต่างประเทศ และได้รับเชื้อดังกล่าวก่อนกลับสู่หมู่เกาะเคย์แมน</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินโรคระบาดบนเกาะเปอร์โตริโก เครื่องมือของรัฐหลังพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาแล้วกว่า 10,000 คน ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์กว่า 1,000 คน โดยสหรัฐระบุว่าประกาศดังกล่าวจะส่งผลให้สหรัฐสามารถส่งความช่วยเหลือให้กับรัฐบาลของเปอร์โตริโกได้</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ป่วยชายวัย 40 เศษรายหนึ่ง ซึ่งเข้าพบแพทย์ในประเทศอิตาลีด้วยอาการของโรคไข้ซิกา หลังกลับจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเฮติเป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ เมื่อตรวจสอบต่อเนื่องหลังจากแสดงอาการแล้วนานถึง 6 เดือน ยังพบเชื้อในร่างกาย โดยแพทย์รายงานว่า เมื่ออาการของผู้ป่วยหายดีแล้ว ได้มีการตรวจสอบเพื่อหาเชื้อไวรัสซิกาจากปัสสาวะ น้ำลาย และอสุจิ ของผู้ป่วยรายนี้อีกครั้ง เมื่อครบ 91 วันหลังแสดงอาการ และยังคงพบเชื้อทั้งในปัสสาวะ, น้ำลายและอสุจิของผู้ป่วย และเมื่อตรวจหาเชื้ออีกครั้งเมื่อครบ 181 วันหลังแสดงอาการ พบว่ายังคงมีเชื้อไวรัสซิกาหลงเหลืออยู่ในน้ำอสุจิของผู้ป่วย ซึ่งสถิติที่มีการตรวจพบที่นานที่สุดก่อนหน้านี้คือ 93 วัน</p> <p>องค์การอนามัยโลกกำลังตรวจสอบรายงานทางการแพทย์ในกรณีนี้อย่างละเอียด เพื่อประเมินว่าจะทบทวนและปรับแก้แนวทางป้องกันการระบาดของโรคที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าเชื้อไวรัสซิกาจะหมดไปจากผู้ป่วยในราว 3 เดือนหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว ทีมนักวิจัยคาดว่าอาจจะมีประชากรชาวละตินอเมริกาและแคริบเบียนติดเชื้อโรคซิกากว่า 90 ล้านคน ตำนานนักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลได้ค้นพบดอกไม้พันธุ์ทำลายยุงลายถึง 40 ชนิด</p>
<p>มติชน</p> <p>(13 ส.ค.59)</p>	<p><b>โรคโปลิโอในไนจีเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า รัฐบาลไนจีเรียพบผู้ป่วยโปลิโอ 2 ราย นับเป็นการพบการแพร่ระบาดเชื้อครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2557 หลังเพิ่งฉลอง 2 ปีการปลอดเชื้อโปลิโอไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยทั้ง 2 คนเป็นเด็กจากรัฐบอร์โนที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ</p> <p>-นางริเบคคา โมเอติ ผู้อำนวยการ WHO ภูมิภาคแอฟริกา ระบุว่า เป้าหมายสำคัญในขณะนี้คือ การป้องกันไม่ให้เด็กทุกคนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดโรค อย่างไรก็ตาม การป้องกันและควบคุมเชื้อโปลิโอเป็นเรื่องลำบาก เพราะในพื้นที่ยังประสบปัญหาการก่อการร้ายโบโกฮารามที่ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างรัฐอิสลาม</p>